

16 ธันวาคม 2567

เรื่อง การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2567 ของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก TIS Inc. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 48.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ ในวงเงินกู้จำนวนไม่เกิน 3,200 ล้านบาท (หรือคิดเป็นวงเงินกู้เทียบเท่า 722.6 ล้านบาท) ซึ่งการเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ ซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าจากดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รับความช่วยเหลือทางการเงิน มีขนาดรายการ 18,064,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.784 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset “NTA”) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ทั้งนี้ มูลค่ารวมของรายการเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องมีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือ มีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร -

(นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ จะกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้ ในวงเงินกู้ไม่เกิน 3,200 ล้านบาท (“วงเงินกู้”) โดยมีกำหนดของการขอเบิกใช้และชำระคืนเงินกู้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ขอเบิกใช้วงเงินกู้เป็นครั้งแรก หรือ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ให้กู้ : TIS Inc.

ผู้กู้ : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ : ผู้ให้กู้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือรายหุ้นใหญ่ของบริษัทผู้กู้ โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 48.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

เป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการซึ่งคำนวณมาจากมูลค่าจากดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ตลอดระยะเวลาที่รับความช่วยเหลือทางการเงิน มีขนาดรายการเกินกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท หรือ มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset “NTA”) ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	2,304.3 ล้านบาท
มูลค่าจากดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	18.064 ล้านบาท*
ขนาดรายการ (ร้อยละ) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ	0.784% ของ NTA

*ขนาดรายการคำนวณจากมูลค่าสูงสุดของดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายจากรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินที่เกิดจากรูกรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว (คำนวณโดยวงเงินกู้ 3,200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี ณ อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันเท่ากับ 0.2258 บาท ต่อ 1 เยน)

4. รายละเอียดของรายการ

ลักษณะของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน :	การได้รับวงเงินกู้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
มูลค่าเงินต้นที่ขอกู้ยืมเงิน (วงเงินกู้ที่ได้รับ) :	วงเงินกู้ไม่เกิน 3,200 ล้านบาท (คิดเป็นวงเงินกู้เทียบเท่า 722.6 ล้านบาท)
วัตถุประสงค์:	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
อัตราดอกเบี้ย :	เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันในอัตราร้อยละ 2.50 ต่อปี **
ระยะเวลาให้กู้ยืมเงิน :	ระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ผู้กู้ขอเบิกใช้วงเงินกู้เป็นครั้งแรก หรือ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน โดยให้สิทธิผู้กู้สามารถขอขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเกินกว่าระยะเวลาที่ตามสัญญาที่กำหนดได้
กำหนดมูลค่าที่ใช้ในการคำนวณขนาดรายการ :	มูลค่าดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้ผู้ให้กู้ ตลอดระยะเวลาได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับ 18,064,000 บาท
หลักฐานการกู้ยืมเงิน :	บริษัทฯ จะทำหนังสือกู้เงินให้แก่ผู้ให้กู้เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืม
การค้ำประกัน :	ไม่มี
เงื่อนไขอื่น ๆ :	ผู้กู้สามารถเบิกเงินกู้แต่ละครั้งในสกุลเงินใดก็ได้ ระหว่าง เยนญี่ปุ่น ไทยบาท หรือ ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งรวมมูลค่าที่ขอเบิกเงินกู้รวมทุกครั้งจะต้องไม่เกินวงเงินกู้ที่ได้รับรวมทั้งสิ้น 3,200 ล้านบาท (หรือเทียบเท่า 722.6 ล้านบาท) ทั้งนี้ มูลค่าเงินกู้ที่ผู้กู้ต้องชำระคืนแก่ผู้ให้กู้ ณ วันสิ้นสุดของสัญญาเงินกู้ จะเท่ากับจำนวนเงินกู้ตามสกุลเงินที่ผู้กู้ขอเบิกใช้ในแต่ละครั้ง บวกดอกเบี้ยคงค้างของเงินกู้ที่คำนวณจากเงินต้นตามสกุลที่เบิกใช้ในแต่ละครั้ง
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น:	วงเงินกู้ยืมดังกล่าวเพื่อใช้ทดแทนวงเงินกู้เดิมที่กำลังจะสิ้นสุดสัญญาเงินกู้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติวงเงินกู้ยืมนี้ บริษัทฯมียอดต้นของเงินกู้ยืมจากผู้ให้กู้ (TIS Inc.) คงเหลือเป็นจำนวน 10.85 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าจำนวนเงินประมาณ 370.7 ล้านบาท

**อัตราดอกเบี้ยคำนวณโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) บวกร้อยละ 0.25 ณ วันที่ผู้กู้เบิกเงินกู้แต่ละครั้ง อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ณ ปัจจุบันประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 เท่ากับร้อยละ 2.25 ต่อปี

5. ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับ

บริษัทฯ จะนำเงินกู้ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

6. กรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง

นายคิโยทากะ นาคามูระ รองประธานกรรมการบริษัท และนายมาซาคาซึ คาวามูระ กรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการตัวแทนจาก TIS Inc. ถือเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียจึงขอคัดออกเสียงในวาระนี้

7. ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทำให้บริษัทฯ มีเงินสำรองสำหรับการลงทุนเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ด้วยแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ จึงเห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการเข้าทำรายการดังกล่าวนี้ได้

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความเห็นอื่นที่แตกต่างจากคณะกรรมการ